

KẾ HOẠCH

Tổ chức đại hội Chi bộ trường THPT Giồng Riềng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”;

Căn cứ Kế hoạch số 172-KH/TU, ngày 10/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ Kế hoạch số 113-KH/HU, ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về kế hoạch chỉ đạo Đại hội đảng bộ huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025,

Chi bộ trường THPT Giồng Riềng xây dựng kế hoạch thực hiện với những yêu cầu, nội dung như sau:

I- YÊU CẦU

1- Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội chi bộ tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Giồng Riềng, Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, coi trọng chất lượng, hiệu quả, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; coi trọng chất lượng, bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức; phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

2- Lãnh đạo và tổ chức tốt việc thảo luận các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên. Báo cáo của Ban chấp hành Chi bộ cần đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

3- Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có tính kế thừa và phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện, gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, uy tín, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo

thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội chi bộ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

4- Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan. Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng đã thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

5- Đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên phải là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ của chi bộ, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của đại hội cấp trên và tiếp thu, góp phần tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội ở cấp mình.

6- Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; đồng thời, phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch.

II- NỘI DUNG

1- Nội dung đại hội

Đại hội chi bộ thực hiện 4 nội dung sau:

(1) Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025.

(2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ huyện.

(3) Bầu Ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

(4) Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

2- Chuẩn bị văn kiện và tổ chức thảo luận

- *Dự thảo văn kiện gồm hai báo cáo chủ yếu:* Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trong nhiệm kỳ qua.

+ Báo cáo chính trị của chi bộ phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhiệm vụ cơ quan, bảo đảm quốc phòng-an ninh..., nhất là việc thực hiện hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá mà đại hội của chi bộ đã xác định; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế; đồng thời, quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và của cấp trên, cũng như điều kiện thực tế địa phương, đơn vị, đề ra phương hướng,

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 và với tầm nhìn xa hơn.

+ Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải có tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ qua; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của các bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới.

- *Việc xây dựng, đóng góp ý kiến vào văn kiện:*

+ Quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội, cấp ủy cần nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên bằng các hình thức thích hợp, hiệu quả.

+ Để đảm bảo chất lượng thảo luận, góp ý vào dự thảo văn kiện tại đại hội, trên cơ sở toàn văn báo cáo chính trị, cấp ủy chuẩn bị dự thảo nghị quyết đại hội để đại hội thảo luận, quyết định. Đại hội các cấp phải dành thời gian thỏa đáng, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu trong thảo luận; bảo đảm dân chủ, kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả, tránh “qua loa”, hình thức; các ý kiến khác nhau cần dành thời gian thảo luận, tranh luận, làm rõ, đi đến thống nhất trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, đoàn kết, xây dựng.

- *Thời gian hoàn thành văn kiện đại hội:*

Theo chỉ đạo của Huyện ủy, đối với chi bộ trực thuộc Huyện ủy xong trong tháng 02/2020.

- Cấp ủy chỉ đạo tổng hợp đầy đủ ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và quần chúng; thảo luận thông qua, nhất là báo cáo rõ những vấn đề còn ý kiến khác nhau. Cấp ủy chuẩn bị, đề đoàn chủ tịch đại hội tổ chức biểu quyết thông qua những vấn đề cụ thể quan trọng về văn kiện tại đại hội.

- Để chuẩn bị tốt văn kiện đại hội, cấp ủy phải tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả tổ chức thực hiện tại chi bộ.

- Ban chấp hành chi bộ phân công đồng chí Nguyễn Thế Yên căn cứ vào đề cương Báo cáo chính trị, chỉ đạo các đoàn thể, cá nhân cung cấp báo cáo, số liệu để tổng hợp và xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị của chi bộ.

3- Về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy

3.1- Yêu cầu

- Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải thực hiện đúng Điều lệ Đảng, quy chế, quy định của Đảng và hướng dẫn của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ. Việc giới

thiệu nhân sự cấp ủy nói chung phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo, đồng thời chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng phát triển, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số để bầu vào cấp ủy.

- Tiến hành công tác nhân sự cấp ủy phải theo đúng nguyên tắc, quy trình, phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên; công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự; chống tư tưởng cá nhân, cục bộ, thiếu tính xây dựng, nể nang, né tránh, ngại va chạm. Nghiêm cấm các biểu hiện vận động, bè phái, chia rẽ mất đoàn kết, thực hiện không đúng quy định về những điều đảng viên không được làm trong chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy khóa mới.

3.2- Tiêu chuẩn cấp ủy viên

- Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy định số 89-QĐ/TW, ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị; các quy định cụ thể hóa của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và tiêu chuẩn chung nêu tại Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị để cụ thể hóa cho phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của Chi bộ.

- Kiên quyết sàng lọc những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân.

3.3- Cơ cấu cấp ủy và độ tuổi tham gia cấp ủy

- Những đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy phải đủ tuổi công tác từ 02 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn 01 nhiệm kỳ.

- Những đồng chí được giới thiệu tái cử cấp ủy phải đủ tuổi công tác trọn 01 nhiệm kỳ, ít nhất phải còn đủ tuổi công tác từ 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tại thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy.

- Cơ cấu có cấp ủy viên nữ.

3.4- Số lượng cấp ủy và phó bí thư

Ban chấp hành chi bộ gồm 5 đồng chí, số lượng phó bí thư 01 đồng chí.

3.5- Quy trình nhân sự cấp ủy

- Cơ bản thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị, Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quy định của Ban Thường vụ Huyện ủy và được cụ thể hóa cho 02 đối tượng: (1) Nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy; (2) Nhân sự tái cấp ủy.

3.6- Thực hiện bầu cử trong đại hội

- Việc bầu cử cấp ủy, bí thư, phó bí thư thực hiện theo Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương. Việc bầu cử cấp ủy phải đảm bảo có số dư từ 10-15%, so với số cấp ủy ấn định.

4- Cơ cấu, số lượng bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên

Việc lựa chọn nhân sự và bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên phải là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ của chi bộ; phải căn cứ vào Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên trực tiếp về số lượng, cơ cấu đại biểu đại hội đảng bộ các cấp.

Số lượng, cơ cấu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên thực hiện theo chỉ tiêu được phân bổ. Ngoài việc bầu đại biểu chính thức theo số lượng được cấp ủy cấp trên phân bổ, đại hội bầu một đại biểu dự khuyết để thay thế đại biểu chính thức vắng mặt trong suốt thời gian diễn ra đại hội cấp trên.

5- Về thời gian tiến hành đại hội

Theo quy định, đối với chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy bắt đầu từ tháng 4/2020 xong trước 25/6/2020, thời gian Đại hội không quá 02 ngày. Chi bộ trường THPT Giồng Riềng dự kiến tổ chức Đại hội vào ngày 10/5/2020.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Kế hoạch này được xây dựng căn cứ vào Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy và được triển khai tổ chức thực hiện trong chi bộ.

2- Chi bộ tổ chức quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị, kế hoạch chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và các quy định, hướng dẫn có liên quan.

3- Chi bộ thành lập 04 tiểu ban giúp việc để chuẩn bị và tổ chức đại hội, gồm:

- Tiểu ban nhân sự, bầu cử: Đ/c Đàm Thanh Lạc (Trưởng ban), đ/c Lê Hiền Triết, đ/c Hà Tiến Lực, Lê Thái Hiệp (thành viên).

- Tiểu ban văn kiện: Đ/c Nguyễn Thế Yên (Trưởng ban), đ/c Lê Phú Quốc, đ/c Trần Thanh Toàn, đ/c Nguyễn Văn Sang, Bùi Thị Bích Vân, Phan Văn Út, Lê Văn Hà (thành viên).

- Tiểu ban phục vụ đại hội: Đ/c Trần Thị Mộng Thường (Trưởng ban), đ/c Nguyễn Thu Trang, đ/c Võ Thị Ánh Xuân, đ/c Nguyễn Thành Phước, Trần Quốc Giang, đ/c Nguyễn Thị Việt Tú, Ngô Kim Thúy, Võ Thị Ánh Xuân (Thành viên).

- Tiểu ban tuyên truyền Đại hội: Đ/c Lê Xuân Tuấn (Trưởng ban), đ/c Nguyễn Minh Luân, đ/c Lê Xuân Líl (thành viên).

Các đồng chí trưởng ban, căn cứ vào nhiệm vụ của ban, lên kế hoạch hoạt động và phân công công việc cho các thành viên.

4- Cấp ủy tập trung lãnh đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ gắn với việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác tư tưởng trong chi bộ, tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng, phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020. Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (b/c),
- Đ/c Nguyễn Hồng Cúc, UVTV Huyện ủy,
- Đảng viên Chi bộ,
- Lưu CB.



**T/M CHI BỘ
BÍ THƯ**

Đàm Thanh Lạc